

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Căn cứ Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg ngày 04/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 28 tháng 6 hàng năm làm Ngày Gia đình Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 1566/BVHTTDL-GĐ ngày 16/4/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội và nhân dân các dân tộc trong tỉnh về ý nghĩa, vai trò, vị trí của gia đình trong thời kỳ mới, từ đó có những hành động thiết thực quan tâm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững;

Thông qua các hoạt động biểu dương, khen thưởng các gia đình văn hóa tiêu biểu, kiểu mẫu; gia đình hạnh phúc, vợ chồng hiếu nghĩa, thủy chung, con cháu thảo hiền, anh em hòa thuận, sống có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và xã hội để động viên, khuyến khích mọi người, mọi gia đình và xã hội thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng, kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc những giá trị mới, tiến bộ.

2. Yêu cầu:

Các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh là sự kiện văn hóa được tổ chức với nhiều hình thức sinh hoạt phong phú, tiết kiệm, có chất lượng và hiệu quả; tạo không khí vui tươi, phấn khởi, để các gia đình gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Đảm bảo 100% các huyện, thị xã, thành phố và có trên 80% các xã, phường, thị trấn có tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia Phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam;

Trong quá trình tổ chức các hoạt động cần đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành và sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM

1. Tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động:

a) Tuyên truyền, cổ động trực quan:

- Hình thức: Tổ chức treo băng rôn, pa nô, áp phích mang chủ đề gia đình năm 2018 và các thông điệp tuyên truyền về nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình Việt Nam trên các trục đường chính, khu đông dân cư, trụ sở các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể.

- Nội dung: Chủ đề và thông điệp tuyên truyền:

+ Chủ đề truyền thông Tháng hành động quốc gia về Phòng, chống bạo lực gia đình: *“Gia đình: Nguồn lực và trách nhiệm trong phòng, chống bạo lực gia đình”*.

+ Chủ đề tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam năm 2018: *“Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”*.

+ Các thông điệp truyền thông Ngày Gia đình Việt Nam:

* Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

* Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương.

* Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

* Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

* Xây dựng môi trường gia đình - cộng đồng - xã hội an toàn, lành mạnh.

* Hạnh phúc gia đình là yêu thương và chia sẻ.

b) Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Hình thức: Thông qua báo, đài của địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; hệ thống loa truyền thanh của các xã, phường, thị trấn tăng thời lượng, tần suất các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, tin bài, hình ảnh về công tác xây dựng gia đình, tấm gương điển hình trong phòng, chống bạo lực trên địa bàn tỉnh; chạy tit tiêu đề trên sóng truyền hình tỉnh về Ngày Gia đình Việt Nam năm 2018,